

Văn phòng Thủ tướng

## Lời kêu gọi của Thủ tướng Tập 11 của 'Mann Ki Baat 2.0'

### Thủ tướng nói: Cuộc chiến của Ấn Độ chống lại Corona phụ thuộc vào người dân Thủ tướng kêu gọi loại bỏ thói quen khạc nhổ

---

Đăng vào 26 tháng 4 năm 2020 lúc 16:49 bởi PIB Delhi

Phát biểu trong Tập 11 của Mann Ki Baat 2.0, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng cuộc chiến chống lại Corona của Ấn Độ là do người dân điều khiển, và cùng với người dân, chính phủ và chính quyền đang chống lại đại dịch. Ông nói rằng mỗi công dân của đất nước là một người lính trong trận chiến này và họ đang dẫn đầu trận chiến. Ông tán thành quyết tâm của mọi người về việc tại mọi nơi, mọi người đã tiến lên để giúp đỡ lẫn nhau.

Thủ tướng cho biết từ việc sắp xếp thực phẩm cho người nghèo, cung cấp khẩu phần, tuân thủ lệnh phong tỏa, từ sắp xếp trong bệnh viện đến sản xuất thiết bị y tế bản địa, cả quốc gia đang cùng nhau tiến lên. Ông kêu gọi mọi người đừng tự tin thái quá và đừng nghĩ rằng nếu corona chưa đến thành phố, làng, đường phố hoặc văn phòng của họ, thì bây giờ nó sẽ không đến được. Ông nhấn mạnh 'Do Gaz doori hai zaroori' nên là câu thần chú của chúng ta và mọi người nên duy trì khoảng cách hai thước Anh và giữ cho mình khỏe mạnh. Ông cảnh báo một cách vô cùng nhiệt tình, rằng không nên có sơ suất ở cấp địa phương hoặc nơi khác và mọi người luôn phải có kiểm soát.

Thủ tướng cho biết, nhiều thay đổi tích cực đang ảnh hưởng một cách hữu cơ tới văn hóa làm việc, lối sống và thói quen hàng ngày của người dân. Hiệu ứng có thể thấy rõ nhất xung quanh là đeo khẩu trang và che mặt. Ông nói, trong mô hình thay đổi do Corona, khẩu trang đang trở thành một phần trong cuộc sống của con người. Ông nói, việc đeo khẩu trang bây giờ sẽ trở thành một biểu tượng của xã hội có văn hóa. Nếu mọi người muốn tự cứu mình và những người khác khỏi bệnh, họ sẽ phải đeo khẩu trang. Ông cũng gợi ý mọi người sử dụng khăn Gamchha hoặc khăn mỏng để che mặt.

Thủ tướng cho biết, một nhận thức khác xuất hiện trong xã hội là giờ đây mọi người hiểu được thiệt hại có thể gây ra do khạc nhổ ở những nơi công cộng. Ông nói, việc mọi người khạc nhổ ở bất cứ đâu là một trong những thói quen xấu và nó là một thách thức nghiêm trọng cả với sự sạch sẽ và sức khỏe. Ông kêu gọi người dân loại bỏ thói

quen khắc khổ. Ông cũng cho biết, nó sẽ không chỉ giúp tăng mức độ vệ sinh cơ bản mà còn giúp ngăn ngừa sự lây lan của Corona.

Thủ tướng cho biết, quyết tâm của nhân dân được thể hiện trong cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự khởi đầu của một sự biến chuyển mới ở Ấn Độ. Ông cho biết, các doanh nghiệp, văn phòng, tổ chức giáo dục và ngành y tế trong nước đang nhanh chóng tiến tới những thay đổi hoạt động mới. Trên mặt trận công nghệ, mọi nhà phát minh trong nước đang nghĩ ra một cái gì đó trong tình hình hiện tại.

Thủ tướng nói rằng Trung ương, Chính phủ Nhà nước, mỗi bộ phận và tổ chức đang làm việc cùng nhau để cứu trợ ở tốc độ tối đa. Những người công nhân trong lĩnh vực hàng không, nhân viên Đường sắt đang làm việc cả ngày lẫn đêm để giảm bớt những rào cản đối đầu với những người đồng hương mình. Ông đã trích dẫn một chiến dịch đặc biệt có tên Lifeline Udan nhằm đảm bảo cung cấp thuốc đến mọi nơi trên đất nước trong một khoảng thời gian ngắn. Lifeline Udan, đi quãng đường dài ba trăm nghìn ki-lô-mét, cung cấp hơn năm trăm tấn vật tư y tế cho người dân ở miền xa xôi nhất của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng ngành Đường sắt hoạt động không ngừng nghỉ trong thời gian phong tỏa, để người dân cả nước không phải đối mặt với tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu. Đường sắt Ấn Độ đang chạy hơn 100 chuyến tàu bưu kiện trên gần 60 tuyến đường. Ông Modi cho biết, nhân viên bộ phận bưu chính đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vật tư y tế. Ông nói, tất cả bọn họ đều đúng nghĩa là Chiến binh Corona. Nhấn mạnh cam kết Chính phủ giúp đỡ người nghèo và người thiếu may mắn, Thủ tướng cho biết, tiền đang được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người nghèo, như là một phần của Gói Pradhan Mantri Garib Kalyan. Các cơ sở vật chất được miễn phí như bình gas và khẩu phần trong ba tháng đang được cung cấp cho người nghèo. Ông ca ngợi những nỗ lực của các cơ quan chính phủ và nhân viên ngành ngân hàng làm việc cùng nhau như một đội nhóm.

Thủ tướng cũng khen ngợi các cơ quan chính phủ cấp bang đã đóng một vai trò rất chủ động trong việc đối phó với đại dịch này. Ông nói, các trách nhiệm do chính quyền địa phương và chính quyền bang gánh chịu là rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại Corona. Ông nói, công việc khó khăn của họ xứng đáng được khen thưởng. Bày tỏ sự kính trọng sâu sắc nhất đối với các nhân viên dịch vụ y tế trên cả nước, Thủ tướng cho biết các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, nhân viên y tế cộng đồng và tất cả các nhân viên đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo Ấn Độ hết dịch Corona. Ông nói rằng chúng ta cần đảm bảo sự an toàn cho họ và pháp lệnh đã được ban hành gần đây là

một bước trong hướng đi này. Sắc lệnh quy định hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ quấy rối hoặc gây thương tích hoặc sử dụng bạo lực với các chiến binh Corona.

Đưa ra các ví dụ về trợ giúp hộ gia đình, những người lao động phổ thông đáp ứng các nhu cầu khác nhau của chúng tôi hoặc nhân viên làm việc trong các cửa hàng gần đó, nhân viên cung cấp các dịch vụ thiết yếu, người lao động làm việc ở chợ, người lái xe kéo trong khu phố, ông Modi cho biết, ngày nay mọi người nhận ra cuộc sống khó khăn thế nào nếu không có họ. Ông nói, mọi người không chỉ nhớ đến những đồng nghiệp này và giúp đỡ cho nhu cầu của họ, mà còn viết về họ với sự tôn trọng lớn lao trên các phương tiện truyền thông xã hội. Thủ tướng cho biết, các bác sĩ, nhân viên dọn vệ sinh và các nhân viên dịch vụ khác, và thậm chí các sở cảnh sát đang được người dân nhìn dưới một góc độ mới. Ông nói, hôm nay các nhân viên cảnh sát đang đảm bảo rằng thực phẩm và thuốc men đến được với người nghèo khó. Ông nói thêm rằng đã đến lúc dân thường cần kết nối với cảnh sát ở mức độ tình cảm.

Ông Modi nói rằng chính phủ đã đưa ra một nền tảng kỹ thuật số covidwarriors.gov.in. Các tình nguyện viên của các tổ chức xã hội, đại diện các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương đã được liên kết với nhau thông qua nền tảng này. Ông đánh giá cao rằng trong một thời gian rất ngắn, 1,25 tỷ người bao gồm Bác sĩ, Y tá, nhà hoạt động sức khỏe cộng đồng – các bà đỡ, cán bộ Tổng đội Thiểu sinh quân Ấn Độ và Đề án Dịch vụ quốc gia, các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đã trở thành một phần của cổng thông tin này. Những chiến binh dũng mãnh này giúp đỡ rất nhiều ở cấp địa phương trong việc chuẩn bị Kế hoạch Xử lý Khủng hoảng và thực hiện chúng. Ông kêu gọi mọi người tham gia covidwarriors.gov.in để trở thành một chiến binh Covid và phục vụ đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong cuộc khủng hoảng, Ấn Độ đã cung cấp vật tư y tế cho người nghèo trên khắp thế giới phù hợp với trách nhiệm nhân đạo của mình. Ông nói, mọi người trên khắp thế giới đang đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của Ayurveda và Yoga của Ấn Độ và đó là vai trò trong việc tăng cường khả năng miễn dịch. Ông Modi kêu gọi mọi người tuân theo giao thức liên quan đến Corona để tăng cường khả năng miễn dịch của Bộ Y học Cổ truyền. Ông nói thêm rằng nước ấm, thuốc sắc và các hướng dẫn khác do Bộ Y học Cổ truyền ban hành sẽ rất hữu ích cho mọi người. Ông Modi cho biết, thật không may khi chúng ta luôn từ chối thừa nhận những điểm mạnh và truyền thống vẻ vang của chính mình. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của thế hệ trẻ đi vào nghiên cứu dựa trên bằng chứng, để tuyên truyền các nguyên tắc truyền thống của chúng ta bằng ngôn ngữ khoa học. Ông nói, giống như thế giới đã vui vẻ chấp nhận Yoga, thế giới chắc chắn cũng sẽ chấp nhận các nguyên tắc Ayurvedic cổ xưa.

Thủ tướng kêu gọi người dân vào ngày thánh Akshaya Tritiya đưa ra suy nghĩ về việc bảo tồn môi trường, rừng, sông và toàn bộ hệ sinh thái. Thủ tướng nói thêm rằng nếu mọi người muốn duy trì nguồn tài nguyên tái tạo thì trước tiên họ phải đảm bảo rằng trái đất còn mãi đời đời. Ông Modi cho biết, lễ hội Akshaya-Tritiya cũng cung cấp một dịp để nhận ra sức mạnh của từ thiện, sức mạnh của sự cống hiến trong một cuộc khủng hoảng. Thủ tướng nhớ lại rằng ngày này đánh dấu một ngày quan trọng trong cuộc đời của Chúa tể Tirthankara đầu tiên Rishabhdev và đó cũng là ngày kỷ niệm ngày sinh của Chúa Basaveshwara. Ông nói tháng chay Ramadan đã bắt đầu và mọi người nên cầu nguyện hơn bao giờ hết để trước lễ Eid, thế giới không có Corona và mọi người có thể ăn mừng Eid một cách nhiệt tình.

Ông Modi kêu gọi mọi người tuân theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong tháng Ramadan, vì việc tuân theo các quy tắc về khoảng cách vật lý trên đường phố, chợ, các vùng hoặc lãnh thổ là rất quan trọng. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đã khiến mọi người biết về khoảng cách hai thước Anh và không đi ra khỏi nhà. Thủ tướng cho biết, Corona đã thay đổi cách tổ chức lễ hội trên toàn thế giới bao gồm cả Ấn Độ và nó đã thay đổi cách thức quan sát của họ.